

## ปรับเกณฑ์เพิ่ม"รอง-ผอ.ร.ร."ใหม่ ก.ค.ศ.เล็งประกาศบัญชี 60 % เพิ่ม คืนอำนาจ"อ.ก.ค.ศ."จัดสอบเอง

นำเสนอเมื่อ : 27 พ.ค. 2556

นางรัตนา ศรีเหรียญ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงาน ก.ค.ศ.กำลังดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ประจำปี 2556 ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการร้องเรียนว่า ต้องการให้ประกาศรายชื่อผู้ที่สอบคัดเลือกได้คะแนนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 ทุกคน โดยไม่ผูกพันการบรรจุแต่งตั้งเป็นรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการ ที่ผ่านมากำหนดให้บรรจุแต่งตั้งเฉพาะผู้ที่สอบได้คะแนนร้อยละ 60 และเป็นผู้สอบได้ในลำดับที่เท่ากับจำนวนตำแหน่งว่างที่เปิดสอบ โดยเจตนาของ ก.ค.ศ.ในขณะนั้น ต้องการให้ผู้สอบขึ้นบัญชีทุกคนได้รับการบรรจุแต่งตั้ง ดังนั้น จึงประกาศเท่ากับตำแหน่งว่าง แต่อย่างไรก็ตาม เรื่องนี้เกิดปัญหาขึ้นว่า ระหว่างที่บัญชียังไม่หมดอายุที่ต้องยกเลิก 2 ปี กลับมีตำแหน่งว่างเกิดขึ้นกับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา และผู้อำนวยการสถานศึกษา จึงเกิดการเรียกร้องให้ประกาศผู้สอบได้คะแนนร้อยละ 60 ทั้งหมด อีกทั้งได้มีการเรียกร้องให้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกกลุ่มนี้ด้วยหลังจากที่พบว่า มีตำแหน่งว่างเพิ่ม

"ก.ค.ศ.ต้องการแก้ไขประเด็นที่มีข้อบกพร่องทั้งหมด  
อย่างการประกาศขึ้นบัญชีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกร้อยละ 60  
อาจจะกำหนดเพิ่มว่าให้ขึ้นบัญชีได้ก็เท่าของอัตราที่ว่างบรรจุ เพราะหากให้ขึ้นบัญชีผู้ที่สอบได้คะแนนร้อยละ 60  
ทุกคน อาจจะไม่ได้รับการบรรจุทุกคน ทั้งนี้ เพื่อให้มีสว่นที่เหลือน้อยที่สุดที่จะไม่ได้รับการบรรจุ ส่วนการดำเนินการ  
จะต้องให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (อ.ก.ค.ศ.)  
เขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการเองตามอำนาจที่กำหนดไว้  
โดยอาจจะรวมกันให้เขตตรวจราชการเหมือนกับการสอบครูผู้ช่วยกรณีทั่วไป  
แทนการให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เป็นผู้ดำเนินการเหมือนครั้งที่ผ่านมา" เลขาธิการ  
ก.ค.ศ.กล่าว

นางรัตนา กล่าวต่อว่า การสรรหาคัดเลือกรองผู้อำนวยการสถานศึกษาและ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในปี 2555 ที่ผ่านมา มีผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกและได้รับการขึ้นบัญชีไม่พอกับตำแหน่งว่างที่จะบรรจุ ดังนั้น จะต้องมีการปรับหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาใหม่ทั้งหมด ภายในปีงบประมาณ 2556 ส่วนกระบวนการสรรหาต่างๆ อาจจะดำเนินการไม่ทันภายในปีนี้ อย่างไรก็ตาม แนวนโยบายนี้ นายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ต้องการเรียกความเชื่อมั่นในการสอบสรรหาต่างๆ ให้กลับคืนมา